



# ตีความให้ถูก คนส่วนใหญ่ ไม่ชอบทุจริต







ข่าวที่ว่าประชาชนยอมรับการทุจริตหากตนได้ประโยชน์ด้วยนั้น อาจทำให้ตีความผิดๆ ไปว่าประชาชนชมชอบการทุจริต และจะยังเป็นอันตรายหากพลาดป้ายสีว่าประชาชนเป็นคนเลวไว้ปัญญา เชื่อถือไม่ได้ ให้ปกครองกันแบบประชาธิปไตยไม่ได้!

เมื่อเร็วๆ นี้ มีผลการสำรวจ\* บอกว่า "โพลชี้ 'คนรุ่นใหม่' ทัศนคติอันตราย รับได้ รบ. โกงแต่ตัวเองได้ประโยชน์" ทั้งนี้เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทั่วไปใน 17 จังหวัด ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2554 โดยพบว่า "ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64 ในเดือนมกราคม และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.6 ในเดือนพฤศจิกายน...กลุ่มเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี มีสัดส่วนสูงสุดคือ ร้อยละ 73.3 และร้อยละ 73.7 ในกลุ่มอายุระหว่าง 20-29 ปี ที่มีทัศนคติยอมรับรัฐบาลทุจริตคอร์รัปชัน... กลุ่มนักเรียน นักศึกษาน่าเป็นห่วงที่สุด รองลงมาคือกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน และค้าขายส่วนตัว โดยมีสัดส่วนร้อยละ 72.8 ร้อยละ 68.1 และร้อยละ 64.7 ตามลำดับ..."

## โพลชี้คนรุ่นใหม่ทัศนคติอันตราย!

รับได้รัฐบาลทุจริตคอร์รัปชัน เห็นด้วยยื่นขออภัยโทษ

**ดร.นพตคน กรรณีกา** ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลส์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเปิดเผยผลวิจัยสำรวจเรื่องทัศนคติอันตรายว่าด้วยการยอมรับรัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันกับความกังวลของสาธารณชนต่อเสถียรภาพของรัฐบาล กรณีศึกษา ตัวอย่างประชาชนทั่วไป ใน 17 จังหวัดของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร บ้าน พิษณุโลก เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี ท้องบัวลำภู มหาสารคาม ชัยภูมิ ศรีสะเกษ อุตรธานี ขอนแก่น สตูล ตรัง และสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 2,176 คนหรือเรือน ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2554

เมื่อสอบถามถึงสาเหตุหรือปัจจัยสำคัญอะไรบ้างที่ประชาชนกังวลว่าจะทำให้รัฐบาลไม่มีคนพลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.4 ระบุเป็นเรื่องความขัดแย้งแตกแยกของคนในชาติ รองลงมาในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 73.3 ระบุเป็นเรื่องข่าวการทุจริตคอร์รัปชัน กุญยังชีพ และร้อยละ 73.2 ระบุเป็นแนวคิดการตั้งบ่อนคาสิโน ในขณะที่ร้อยละ 69.2 ระบุการเลือกปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสพภัย การนำเงินช่วยเหลือแจกจ่ายให้กับกลุ่มฐานเสียงของตนเพียงกลุ่มเดียว และร้อยละ 66.6 ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่วนกรณีปัญหา ยาเสพติดมีอยู่ร้อยละ 55.9 และร้อยละ 33.3 ระบุเป็นเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วม ตามลำดับ







ระ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ในภาครัฐ (ปป.ท.) ท่านยังบอกว่ารัฐประหารแต่ละครั้ง ผู้ทำ  
เงินได้เป็นนับร้อยๆ ล้านบาท (คงใช้อำนาจเบ็ดจากคลังหลวง)  
ผมเชื่อว่าคงเก็บไว้เผื่อนีหากไม่สำเร็จหรือเมื่อสำเร็จก็เอา  
ไว้เป็นรางวัล ดังนั้นในประวัติศาสตร์ไทยจึงพบว่าแม้แต่  
รัฐประหารล้างทุจริตก็ยังทุจริตกันเสียเองตั้งแต่แรก

แล้วอย่างนี้จะให้ประชาชนคนเล็กคนน้อยไปต่อกรกับการ  
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการได้อย่างไร ท่านเชื่อหรือ  
ไม่ว่าการตั้งหน่วยงานขึ้นมาปราบปรามการทุจริตนั้น อาจทำให้  
คิดคลาดเคลื่อนไปด้วยความหวังว่าไทยจะพ้นจากทุจริต แต่  
นี่อาจเป็นเพียงการสร้างภาพด้วยการละลายงบประมาณไปกับการ  
รณรงค์ทำดี หรือการเล่นปาหี่ที่ปราบแต่ปลาชิวปลาสร้อย  
หรือปราบแต่ฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง

ผมเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่โง่งม เพียงแต่ปุถุชนยอม  
มีกิเลส แม้แต่นักบวชก็ยังมีอิจฉานิทาน ยังยึดติดกับยศและ  
ตำแหน่ง แล้วเราจะไปเหยียดประชาชนว่าเลวได้อย่างไร ใน  
ทางตรงกันข้าม ผลสำรวจนี่ถือเป็นการตบหน้าพวก "คนดี" ผู้มี  
คุณธรรมจอมปลอมต่างหากว่า ถ้ารัฐบาลอื่นไม่โง่งมหรือโง่ง  
น้อยกว่ารัฐบาลทักษิณที่ว่าโง่งมซะบันหันแหลกแล้วไซ้

ประชาชนก็น่าจะได้ประโยชน์ที่พึงได้มากกว่ารัฐบาลทักษิณ

ผลสำรวจนี่ถือเป็นเรื่องสะท้อนความไม่พอใจต่ออำนาจ  
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่กดขี่ทุจริตประชาชนมาชั่วนาตาปี ดังนั้นใน  
ผลสำรวจจึงระบุเหตุผลและความรู้สึกของประชาชนว่า "ผู้ใหญ่  
ในสังคมหลายคนได้ตีมีหนามี่ตำรำรวยก็มาจากการจ่ายเงินได้  
โต๊ะ มีอำนาจทางการเมืองก็รับเงินซื้อขายตำแหน่ง จะก้าวหน้า  
ได้เลื่อนขั้นยศเลื่อนตำแหน่งก็ต้องจ่ายเงิน และจะทำธุรกิจ  
ทำเลทองก็ต้องจ่ายให้เจ้าหน้าที่รัฐ" ประชาชนส่วนใหญ่คงเป็น  
ได้แค่พยานความชั่วช้าเหล่านี้ คงไม่คิดหรือแม้คิดแต่ก็ไม่มี  
โอกาสประกอบกรรมชั่วเสียเองแต่อย่างใด

ที่ร้ายที่สุดก็คือ หากเราตีความผลการสำรวจผิดเพี้ยน เรา  
ก็อาจมองว่าประชาชนนิยมชมชอบการทุจริต เลยนึกเหยียดว่า  
ประชาชนต่ำ เลว ไร้ปัญญา เป็นแค่ "ผู้เนือง" ไม่สามารถให้  
ปกครองกันเองโดยระบอบประชาธิปไตยสากลได้ สมควรถูก  
ปกครองโดย "คนดี" จึงมักไม่จริงจังแต่ถูกอุปโลกนขึ้นมา

**ทุกวันนี้มีความพยายามโฆษณา**